

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน ของ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างคุณค่าองค์กรให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรของบริษัท การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีความสุขร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานอย่างยั่งยืนขององค์กร ดังต่อไปนี้

การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

บริษัทยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ได้อย่างเหมาะสมที่สุดบริษัทพิจารณาการลงทุนและการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง บริษัทได้ออกนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ให้บุคลากรของบริษัทใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ข้อบังคับการทำงาน คู่มือปฏิบัติงาน แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และให้มีการติดตาม ปรับปรุง เพิ่มเติมนโยบายต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามสมควร

การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก

บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ขณะที่บริษัทจะดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพจากการให้ความรู้ ส่งเข้าอบรมในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

การส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการหลักขององค์กร (CSR in process) ในการดำเนินธุรกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทยอมรับในความแตกต่างของปัจเจกบุคคล ไม่เลือกปฏิบัติในความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาเพศ อายุการศึกษาความเชื่อหรือเรื่องอื่นใดก็ตาม บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่นผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ รวมทั้งให้การสนับสนุนและเคารพในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม